



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 กันยายน 2565



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,106 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,666,453 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 32,520 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,201 ราย รักษาหายสะสม 4,620,140 ราย ยังรักษาอยู่ 13,793 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 612,931,687 (+453,796) ราย เสียชีวิต 6,514,043 (+1,518) ราย รักษาหาย 590,972,095 (+728,153) ราย

ประเด็นสำคัญ

1 การฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในช่วงอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 5 ปี เตรียมบุตรหลานเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กในรพ.ได้ในช่วงเดือน ต.ค.เป็นต้นไป ล่าสุดกรมควบคุมโรค ลงนามการเปลี่ยนแปลงในสัญญาฉบับบริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จะได้รับล็อตแรก 1 ล้านโดสในเดือนต.ค. จะทยอยกระจายวัคซีนไปทุกจังหวัด

2. พ.ร.ก.กู้เงินฯ รอบที่ 5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า)

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การขอรับจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รอบที่ 5 นี้ คาดว่าจะเป็นรอบสุดท้าย เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1,969.76 ล้านบาท ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 25,469.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากบริการโควิด (ค่าเยียววัคซีน) อีก 122.90 ล้านบาท

3. คลัสเตอร์ รร.โคราช

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- นพ.วิญญู จันทร์เนตร รอง นพ.สจจ.นครราชสีมา กล่าวถึง ความคืบหน้าการเฝ้าระวังควบคุมการติดเชื้อภายในโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ซึ่งเป็นรร.เอกชนขนาดใหญ่ มีนร.กว่า 2,100 คน พบผู้ป่วยทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรรวมสะสม 96 ราย จากการสอบสวนโรค ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัว และมีการสัมผัสติดเชื้อระหว่างกลุ่มนักเรียน พฤติการณ์เสี่ยงเกิดจากใช้ก้อนน้ำดื่มที่เป็นแบบกดพร้อมกัน และช่วงปลายเดือนส.ค.มีการจัดแข่งขันกีฬา และมีการถอดหน้ากาก ทำให้ติดเชื้อในกลุ่มของนักกีฬา รร.ปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และติดตามอาการนร. ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จะเปิดเรียนออนไลน์ในวันที่ 11 ก.ย. โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจ ATK นร.และบุคลากรทุกคนก่อนเข้าเรียน พร้อมทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสและสิ่งของที่ใช้ร่วมกันให้ถี่ขึ้น

4.การติดเชื้อลดลง


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก สรุปความได้ว่า การตรวจพบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน ลดต่ำกว่า 5 ไปอยู่ที่ 4.72% แล้ว เป็นข่าวโควิดในทางดี เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นสำหรับปรตินาการเกิดภาวะไวรัสหวนคินภายหลังผู้ป่วยกินยาแพ็กซ์โลวิดแล้วกลับมาตรวจพบเชื้อใหม่ หลังตรวจไม่พบไปพักหนึ่งแล้ว ทีมนักวิจัยจึงเชื่อว่าการเกิดปรากฏการณ์นี้เป็นจากธรรมชาติของเชื้อมากกว่าเกิดจากยาหรือการดื้อยา

5.ลองโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย. มีการประกาศข่าวการจัดตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับลองโควิด ชื่อ Long COVID Research Initiative (LCRI) ที่สหรัฐอเมริกา เป็นความร่วมมือตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ผู้ป่วย แพทย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อมุ่งวิจัยหากลไกการเกิดปัญหาลองโควิดและหาวิธีรักษา สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาลองโควิดเป็นเรื่องจริงและส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและสังคม การป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ให้ติดเชื้อ ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด เพราะจะช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรง ลดความเสี่ยงเสียชีวิต และลดโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ 24% อีกด้วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>6.ประสิทธิผลยาฟาวิพิราเวียร์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ยาที่ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นถึงผลการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ปัจจุบันการแพทย์ระดับสากลและองค์การอนามัยโลกแนะนำยาต้านไวรัส 3 ชนิดคือ แพ็กซีโลวิด โมลนูพิราเวียร์ เรมดิซิเวียร์ ล่าสุดงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อระดับโลก Clinical Infectious Diseases พิสูจน์แล้วว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ที่เดิมถูกผลิตมาใช้สำหรับโรคไขหวัดใหญ่ แล้วนำมาใช้รักษาโควิด 19 ในบางประเทศได้ผลลัพธ์ทางคลินิกไม่แตกต่างจากยาหลอก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จำได้ไหม ฟ้าทะลายโจรต้องมีการ retract paper ที่อ้างว่าป้องกันปอดอักเสบ จำได้ไหมยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ล่าสุดก็ Favipiravir ขอให้จดจำบทเรียนที่เกิดขึ้นว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากอะไร สิ่งใดที่นำมาใช้กับชีวิตคน จำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านการพิสูจน์อย่างเพียงพอตามมาตรฐานทางการแพทย์ และเป็นที่ยอมรับ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อุทกภัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง NBT)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนชาวเหนือ อีสาน ภาคกลาง ตะวันออก ระวังน้ำป่าหลากน้ำท่วมฉับพลัน กอ.รมน. บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือทุกพื้นที่ ปชช. โทรฯสายด่วน 1374 ขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม.</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.กล่าวว่า พายุโซนร้อนที่ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ 27 จังหวัด มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 16 แห่ง ประกอบด้วย สสอ. 1 แห่ง รพ. 2 แห่ง และรพ.สต. 13 แห่ง ในจำนวนนี้ยังสามารถเปิดให้บริการบางส่วน 1 แห่ง และปิดให้บริการ 3 แห่ง คือ รพ.สต.วัดตะกุก อ.บางบาล และรพ.สต.บางหลวงโคต อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.สต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งได้ย้ายจุดบริการไปยังพื้นที่ปลอดภัย ทั้งนี้ สธ. ได้จัดทีมแพทย์และส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนในพื้นที่ 19 จังหวัด จำนวน 19,100 ชุด สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมหนักของอุทกภัยที่ รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เบื้องต้นได้รับรายงานว่า เกิดจากรอยต่อโครงสร้างอาคารที่มีการต่อเติมประกอบกับฝนตกหนักทำให้มีน้ำซึม ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย ได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง 5</p> <p>-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เบื้องต้น กำชับศูนย์อนามัยทั่วประเทศ เตรียมพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับมือช่วยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง พร้อมเตือนประชาชน เลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้ง ติดตามสถานการณ์ ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด</p>	
<p>เร่งเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อช่วยประชาชน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนา รอง ผอ.รพ.ฝ่ายการแพทย์ ของรพท. รพท.และรพ.สังกัดกรมต่างๆ ของสธ. รุ่นที่ 16 ประจำปี 2565 และกล่าวตอนหนึ่งว่า หลักสูตรการพัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรแพทย์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น ขอให้นำความรู้ ทักษะ และแนวทางต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน และพยายามพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังหลักของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p>	
<p>สธ.เร่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง 5</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี ด้านบริการสุขภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ 1.สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 2.องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการสุขภาพ 3.ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 4.ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ พร้อมกำหนดพันธกิจการดำเนินงาน โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่เป้าหมายประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งใช้ทรัพยากรบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืน การศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมบริการและจัดการความรู้กิจการ ด้านสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการเพื่อสุขภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอปอ้างเว็บ สธ.ช่วยเหลือเงินโควิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ Drama Addict โพสต์เตือนให้ระวัง เนื่องจากขณะนี้มีการส่งลิงค์ทางไลน์ อ้างเป็นเว็บ สธ จะให้เงินช่วยเหลือโควิด แล้วหลอกเหยื่อให้กรอกข้อมูลสำคัญลงไป พร้อมแนบอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด</p>	-
<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเปิดงานว่า องค์การอนามัยโลกคาดการณ์แต่ละปีจะมีการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า 1 ล้านคน หรือทุก 40 วินาที มีคนฆ่าตัวตาย 1 คนสำเร็จ สำหรับประเทศไทย 2 ปีที่แล้ว อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 7.38 ต่อแสนประชากร โดยยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ได้ตั้งเป้าหมายอัตราการฆ่าตัวตายต้องไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร ส่วนการดูแลป้องกัน สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ในรอบ 11 เดือน พบผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายถึง 1,554 คน เฉลี่ย 141 คนต่อเดือน จากการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้เปลี่ยนความคิดฆ่าตัวตายลดลงร้อยละ 74.09 ส่วนแอปพลิเคชัน Mental Health Check In มีผู้ใช้บริการเกือบ 3.6 ล้านคน ค้นพบผู้เสี่ยงฆ่าตัวตายได้ถึง 167,216 คน ทีมช่วยเหลือสามารถเข้าถึงตัวและให้คำแนะนำได้ถึงร้อยละ 92.15 นอกจากนี้ยังมีช่องทางปรึกษาออนไลน์ผ่านแชตไลน์ KHUIKUN (คุยกัน) ซึ่งเชื่อมโยงกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตาย ส่วนคนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการผ่านดิจิทัล จะมี อสม.และ อสส.เข้าไปดูแล</p> <p>น.พ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเวลาที่คนวางแผนคิดฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นช่วง 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน เป็นช่วงโดดเดี่ยว จึงเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าช่วงเวลาอื่น ปัญหาการฆ่าตัวตายจะบ่มเพาะจนสุกงอมประมาณ 1-2 ปีหลังเกิดวิกฤตินั้น ดังนั้นวิกฤติโควิดปี 2563-2565 จึงเป็นช่วงที่สุกงอม จะเห็นว่าช่วงปี 2563 อัตราการฆ่าตัวตายกระโดดขึ้นเป็น 7.35 ต่อแสนประชากร ถือว่าสูงสุดในรอบ 17 ปี และ ปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 7.38 เฉลี่ยเป็นคนตายประมาณ 4,820 คน พูดได้ว่า 1 ปีมีคนทำร้ายตัวเองสำเร็จเกือบ 5,000 คน</p> <p>ผ.ศ.นพ.ปรกาการ ฅมยางกูร ผู้แทนสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย ได้แก่ 1.คำพูด เช่น บ่นไม่อยากอยู่แล้ว พูดสิ่งเสีย 2.พฤติกรรม แยกตัว ต้มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดมากขึ้น 3.อารมณ์ หดหู่ เศร้า โกรธง่าย อารมณ์แปรปรวน และในความพยายามฆ่าตัวตายพบเป็นผู้หญิงมากกว่าชาย 3 ต่อ 1 ขณะที่ผู้ชายฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าหญิง 3 ต่อ 1 ถ้าเราพบผู้ป่วยซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเลย มีโอกาสเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20 หากได้รับการรักษาความเสี่ยงจะลดลงเหลือร้อยละ 0.14.</p>	
<p>เด็กเสี่ยงภัยออนไลน์-รุกจัดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- สสส. ร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดเสวนานำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการจัดการการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า โดย นางญาณิ รัชต์บริรักษ์ รก.ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนที่น่าเป็นห่วงคือ 1.ปัญหาสุขภาพจิตจะทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ภาวะซึมเศร้าโรคทางจิตเวช 2.ปัญหาสุขภาพกาย ที่เป็นผลจากการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสม เช่น โรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 3.เด็กและเยาวชนเผชิญกับเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสม เช่น การพนันออนไลน์ สื่อลามกอนาจาร การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ขาดข้อมูลครบถ้วน 4.การขาดทักษะในการรับมือกับภัยออนไลน์ที่เข้าถึงตัว เช่น การกระชกทางออนไลน์ การล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศ การพูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม จึงต้องผลักดันกลไกและนโยบายเพื่อรองรับรูปแบบการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเชิงรุกตั้งแต่วันนี้</p> <p>ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ชนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) กล่าวว่า ข้อเสนอจากการวิจัยคือ การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิดกำกับดูแลสื่อออนไลน์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สื่อที่ดี สามารถแสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์.</p>	